

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 3 năm 2016

CÔNG ĐOÀN CS CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 14

Ngày 21 Tháng 3 Năm 2016

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền
về công tác biên giới trên đất liền năm 2016

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 14/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2016. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

- Tuyên truyền biển, đảo nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, vai trò kinh tế - chính trị - xã hội của Biển Đông; tinh thần trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông, góp phần giữ gìn, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ đối với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định được đường biên giới trên đất liền với hệ thống mốc giới hiện đại giữa nước ta với các nước có chung đường biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia), đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đoàn viên, CNVCLĐ, của các cấp công đoàn trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc giới quốc gia với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước ta và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

- Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền cần tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm chủ động, nhạy bén, bài bản; thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, có hiệu quả tới CNVCLĐ cần tuyên truyền, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất. Bảo đảm để thông tin đến được CNVCLĐ trong tỉnh. Chú trọng sử dụng và khai thác hiệu quả lợi thế của các phương

tiện truyền thông hiện đại để chuyển tải kịp thời quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề biển, đảo, biên giới trên đất liền tới đoàn viên, CNVCLĐ.

II. Nội dung tuyên truyền.

1. Tuyên truyền biển, đảo.

- Tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo: kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biển, đảo.

- Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng tuyên truyền phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải (kinh doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa chữa tàu, vận tải biển), du lịch biển, đảo; về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu hút hơn nữa nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững; về nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển; về tầm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, hạn chế hiện tượng ngư dân, tàu thuyền Việt Nam vi phạm các quy định của nước ngoài và ngư dân, tàu thuyền nước ngoài vi phạm các quy định của Việt Nam về biển, đảo.

- Tích cực tuyên truyền về vấn đề biến đổi khí hậu; những cam kết và hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối ngoại để nhân dân trong nước, bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

2. Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền

- Đối với tuyên truyền biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

+ Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước; nội dung các văn kiện pháp lý song phương về biên giới Việt Nam – Trung Quốc và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay. Tập trung tuyên truyền quán triệt, làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, quyền và lợi ích của các bên được quy định trong hai Hiệp định vừa ký kết trong năm 2015: Hiệp định về khu vực tàu thuyền tự do đi lại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác, khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc; đồng thời tuyên truyền các công tác triển khai thực hiện hai Hiệp định trên thực tế.

+ Gắn kết thường xuyên, liên tục các nội dung tuyên truyền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các cấp trong tỉnh về công tác biên giới.

+ Tích cực tuyên truyền nhằm góp phần ngăn chặn, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về vấn đề biên giới và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

- Đối với tuyên truyền biên giới Việt Nam - Lào

+ Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên biên giới đất liền đối với cả hai quốc gia Việt Nam và Lào trong bối cảnh hiện nay. Tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị với bảo đảm an ninh biên giới, phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng biên; tập trung quán triệt, tuyên truyền nội dung các văn bản pháp lý song phương về biên giới mới được ký kết giữa hai nước.

+ Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở cả hai nước nói chung và hai bên biên giới nói riêng tích cực tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nhằm bảo vệ, giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự khu vực biên giới. Khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

- Đối với tuyên truyền biên giới Việt Nam – Campuchia.

+ Chủ động nắm thông tin, phân tích và tổng hợp tốt tình hình, diễn biến trong xã hội và tâm trạng đoàn viên, CNVCLĐ về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới. Kịp thời có điều chỉnh về phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và an ninh biên giới.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tuyên truyền củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong CNLD là người có đạo tôn giáo, đối với các hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới theo quy định của pháp luật. Ủng hộ các hoạt động gắn kết giữa CNVCLĐ, nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước.

+ Tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền. Chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer tại khu công nghiệp, các doanh nghiệp có đông CNLD là người dân tộc Khmer làm việc; giúp CNLD có đầy đủ thông tin, hiểu và ủng hộ quan điểm giải quyết vấn đề biên giới của Việt Nam.

+ Ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.

III. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ nội dung hướng dẫn này các cấp Công đoàn trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức triển khai tuyên truyền đạt hiệu quả trong đoàn viên, CNVCLĐ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục của công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

- Công tác tuyên truyền biên, đảo và tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2016 được gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện và lồng nội dung kết quả công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền vào báo cáo kết quả tuyên truyền 06 tháng, năm về LĐLĐ tỉnh. *Uel*

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLD;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Các đ/c UVBTƯ, các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh;
- Các cấp Công đoàn trực thuộc;
- Lưu Ban Tuyên giáo, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lục Bích Phúc